

BẢN TIN TUẦN



HỘI THẢO TẬP HUẤN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ TRONG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, thực thi pháp luật về đa dạng sinh học, ngày 26-27/10 vừa qua tại thành phố Huế, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học tổ chức hội thảo tập huấn chính sách, pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các quy định về bảo tồn loài nguy cấp cũng như cách áp dụng các quy định này vào xử lý hành chính, hình sự nhằm răn đe đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nói riêng và bảo tồn đa dạng sinh học nói chung.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động tăng cường năng lực thực thi cho các cơ quan liên quan của dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ dưới sự điều phối của Ngân hàng Thế giới. Hội thảo thu hút nhiều đại diện của các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật tại nhiều tỉnh thành miền Trung, cho thấy sự quan tâm rất lớn của các đơn vị đối với vấn đề chính sách, pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được chia sẻ, cập nhật về các chính sách, quy định pháp luật mới về bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm, cũng như nắm được một số vấn đề chồng chéo, vướng mắc, từ đó cùng thảo luận và đưa ra các kinh nghiệm xử lý phù hợp.

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học hy vọng rằng hội thảo tập huấn lần này sẽ giúp cập nhật các văn bản hiện hành, hướng dẫn, chia sẻ và trao đổi với các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật tại địa phương về việc áp dụng các quy định pháp luật trong thực tế thực thi, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn, giữ gìn nguồn tài nguyên quý giá này.



PHÁT HIỆN ÔTÔ VẬN CHUYỂN 66 CÁ THỂ DÚI KHÔNG CÓ GIẤY TỜ HỢP LỆ

Ngày 22/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra xe ô tô biển số 20A-330.58 do Trần Văn Thịnh điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 66 cá thể dúi má đào với tổng trọng lượng 32kg. Toàn bộ số dúi không có hồ sơ hợp pháp.



NINH BÌNH TIẾP NHẬN 1 CÁ THỂ GẤU NGỰA NẶNG 91 KG TỪ HUYỆN MAI SƠN CỦA SƠN LA

Chiều 26/10, cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã tiếp nhận 1 cá thể gấu ngựa là loài động vật nằm trong sách đỏ nặng 91 kg tại xã Cò Nồi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Được biết, cá thể gấu ngựa nặng 91 kg được chủ nhà nuôi tại sân sau của gia đình như thú cưng. Nhờ sự vận động của cơ quan kiểm lâm, chủ nhà đã đồng ý tự nguyện chuyển giao cá thể gấu ngựa này về sinh sống trong môi trường phù hợp với loài.

Bà Ngô Thị Mai Hương-Giám đốc tổ chức FOUR PAWS Việt cho biết: "Việc người dân chủ động tự nguyện chuyển giao cá thể gấu ngựa, loài động vật nằm trong sách đỏ, cho cơ quan chức năng đánh dấu sự thành công trong công tác vận động, nâng cao nhận thức của cơ quan chức năng và các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã và phúc lợi động vật".



NGƯỜI PHỤ NỮ VẬN CHUYỂN 9 CÁ THỂ RẮN HỔ MANG CHỨA

Ngày 18/10, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Thị Huyền.. Tang vật thu giữ là một bao tải màu trắng bên trong có chứa 9 cá thể rắn hổ mang chúa (đã chết) và một xe máy. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự với Nguyễn Thị Huyền về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".





PHÁT HIỆN XE KHÁCH VẬN CHUYỂN 2 CÁ THỂ TRẦN TRÁI PHÉP

Ngày 24/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ xe khách do Hà Văn Tâm (32 tuổi, tỉnh Nghệ An) điều khiển chở 2 cá thể trần trái phép đang trên đường đi tiêu thụ.



CƯ DÂN THÀNH THỊ Ở VIỆT NAM LÀ NHÓM CHÍNH TIÊU THỤ THỊT THÚ RỪNG

Đa phần nhóm đối tượng tiêu thụ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Độ tuổi chính từ 26-55 tuổi, có mức thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng. Thông tin do WWF tại Việt Nam công bố.

Top 3 ngành nghề có số người tiêu dùng nhiều nhất là buôn bán bất động sản, ngân hàng, xây dựng. Họ thường sử dụng động vật hoang dã trong những dịp gặp gỡ bạn bè, đón tiếp đối tác.

Mỗi năm, thị trường nội địa Việt Nam tiêu thụ 2.000 tấn thịt thú rừng, trong đó, 80% được tiêu thụ trong các nhà hàng. Ngay trong năm 2021, theo khảo sát, có tới 14% người được hỏi tại Việt Nam khẳng định họ hoặc một người mà họ quen biết đã mua các sản phẩm từ động vật hoang dã trong 12 tháng qua.

Nhiều người cho rằng động vật hoang dã là thực phẩm tươi ngon, thể hiện đẳng cấp mà phớt lờ đi những nguy cơ đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng.



LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ - VIEWS AWARDS 2022

Ngày 19/10/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE) phối hợp với WildAid (tổ chức quốc tế hoạt động về lĩnh vực bảo vệ động vật toàn diện qua phương thức giáo dục) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng báo chí vì động vật hoang dã - VIEWS Awards 2022.



PHÁT HIỆN XE Ô TÔ VẬN CHUYỂN CÁ THỂ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã phát hiện trên xe ô tô mang biển số 26A-145.53 đang chở 3 bình chứa chất lỏng (nghĩ là rượu) ngâm 6 cá thể rắn, trong đó có 2 cá thể rắn hổ chúa



PHÁT HIỆN LOÀI RÙA NÚI VIÊN CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG TẠI KHÁNH HÒA

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đơn vị vừa phát hiện một loài rùa núi viên thuộc nhóm động vật bị đe dọa có nguy cơ tuyệt chủng.



LÁI XE TỰ NGUYỆN GIAO NỘP 12 CÁ THỂ KỲ ĐÀ HOA QUÝ HIẾM

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa tiếp nhận 12 cá thể kỳ đà hoa quý hiếm do một lái xe khách đường dài tự nguyện giao nộp.

Trước đó, theo biên bản tường trình, anh Nguyễn Hoàng Phú, tài xế xe khách tuyến Đắk Lắk - Hà Nội, đi đến địa phận TP Gia Lai thì có một người phụ nữ không rõ địa chỉ gửi một thùng hàng để vận chuyển ra tỉnh Thanh Hóa. Đến khoảng 18h ngày 18.10, khi đến địa phận xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu nghe từ thùng hàng xuất hiện tiếng động lạ nên anh Phú đã mở ra kiểm tra thì phát hiện 12 cá thể kỳ đà hoa.

Sau khi lập biên bản tiếp nhận 12 cá thể kỳ đà hoa do tài xế Nguyễn Hoàng Phú giao nộp, ngày 20.10, Công an huyện Quỳnh Lưu và Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông (Nghệ An) tiến hành thả các cá thể kỳ đà về môi trường tự nhiên.



WLP PROJECT

ĐỊA CHỈ: TẦNG 11, TÒA NHÀ DETECH, 8C TÔN THẤT THUYẾT, MỸ ĐÌNH II, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI, VIỆT NAM

SĐT: (+84) 2437955471

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/BAOTONDDSH

EMAIL: VPDA.WLP@GMAIL.COM